



Số: 358 /2022/CV-SSIAM-NVQ

V/v: Sửa đổi, bổ sung bổ sung Bản cáo  
Bạch Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh  
Bền Vững SSI (SSI-SCA)

Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2022

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI (SSIAM) xin gửi Quý Ủy Ban lời chào trân trọng.

Chúng tôi báo cáo Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc sửa đổi, bổ sung Bản Cáo Bạch của Quỹ Đầu Tư Lợi Thế Cạnh Tranh Bền Vững SSI ("SSI-SCA" hoặc "Quỹ"), có hiệu lực từ ngày 03/11/2022, cụ thể như sau:

STT	Khoản mục/điều	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	Mục III. Cơ hội đầu tư Kinh tế vĩ mô	Cập nhật tình hình kinh tế phù hợp với hiện trạng
2	Mục IV. Thông tin chung về Công ty quản lý quỹ 1. Các thông tin chung về Công ty quản lý quỹ	Cập nhật số vốn điều lệ và tổng tài sản của Công ty Cổ phần chứng khoán SSI theo cáo cáo kiểm toán bán niên 2022
3	Mục IV. Thông tin chung về Công ty quản lý quỹ 1. Tình hình hoạt động của SSIAM	Cập nhật các giải thưởng của SSIAM Cập nhật thông tin vốn điều lệ của Quỹ đầu tư thành viên SSI (SSIIMF)
4	Mục V. Ngân hàng giám sát Mục VIII. Tổ chức được ủy quyền 1. Tổ chức được ủy quyền cung cấp dịch vụ quản trị quỹ	Cập nhật địa chỉ trụ sở chính và số fax của Ngân hàng giám sát
5	Mục X. Phát hành lần đầu và giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 3. Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 3.1. Các quy định chung khi thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ f. Thời hạn thanh toán tiền bán Chứng chỉ quỹ cho Nhà đầu tư	Bổ sung quy định chi tiết hơn về hình thức thanh toán tiền bán Chứng chỉ quỹ cho Nhà đầu tư
6	Mục X. Phát hành lần đầu và giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 3. Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 3.2. Giao dịch mua Chứng chỉ quỹ	Thay đổi giá trị lệnh mua tối thiểu một lần giao dịch là 10.000 (mười nghìn) đồng
7	Mục X. Phát hành lần đầu và giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 3. Giao dịch chứng chỉ quỹ các lần tiếp theo 3.5. Các hình thức tham gia vào quỹ b. Hình thức đầu tư định kỳ (SIP) c. Hình thức đầu tư định kỳ linh hoạt	Thay đổi giá trị lệnh mua tối thiểu của hình thức Đầu Tư Định kỳ và hình thức Đầu tư Định kỳ Linh hoạt là 10.000 (mười nghìn) đồng/tháng và 30.000 (ba mươi nghìn) đồng/quý
8	Phụ lục 2: Danh sách đại lý phân phối và các điểm nhận lệnh	Bổ sung thêm các đại lý phân phối của Quỹ

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ SSI *me*



SSI ASSET MANAGEMENT  
*Trần Thuý Linh*  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC